

Số: 90 /BC- UBND

Tuy Phước, ngày 30 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO

Sơ kết tình hình thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và phát động phong trào thi đua đến với các ngành, các cấp, Hội, đoàn thể và nhân dân trong toàn huyện, triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác kiểm tra, đôn đốc cùng với sự nỗ lực của tập thể, cá nhân, cán bộ, công nhân viên chức của các cơ quan, đơn vị thực hiện đạt những kết quả sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

** Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được*

1. Về giá trị kinh tế

+ Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước thực hiện 331.732,8 triệu đồng đạt 51,44% KH năm, tăng 2,66% so cùng kỳ. Trong đó nông nghiệp 268.150,1 triệu đồng, tăng 2,47%; lâm nghiệp 7.430,3 triệu đồng, tăng 1,9%; thủy sản 56.152,4 triệu đồng, tăng 3,66% so cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp và đầu tư xây dựng (theo giá so sánh 1994) ước đạt 618.038 triệu đồng, đạt 44,66 % KH năm và tăng 14,46% so với cùng kỳ. Riêng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 221.906 triệu đồng đạt 39,14 % KH năm và tăng 11,35 % so với cùng kỳ, trong đó: thành phần kinh tế hỗn hợp 126.850 triệu đồng, đạt 36,45% KH năm và tăng 8,34% so với cùng kỳ; doanh nghiệp tư nhân đạt 2.350 triệu đồng, đạt 39,17 % KH năm và tăng 9,46% so với cùng kỳ; hộ cá thể đạt 92.706 triệu đồng, đạt 43,52 % KH năm tăng 15,79 % so với cùng kỳ.

+ Giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ ước tính 493.125 triệu đồng, đạt 58,28% KH năm và tăng 14,6 % so với cùng kỳ.

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 60.296 triệu đồng, đạt 53,61% KH tỉnh giao, đạt 38,12 % so với kế hoạch huyện, giảm 4,51% so cùng kỳ.

2. Lĩnh vực văn hóa xã hội

+ Về Giáo dục & Đào tạo

Phong trào thi đua trên lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo được nâng cao và duy trì thường xuyên, tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn như cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung, cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; tiếp tục triển khai

các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục như tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5, lớp 9 cấp huyện và tham gia dự thi cấp tỉnh; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 100%; đã thực hiện chuyên đổi 14/14 trường mẫu giáo bán công sang trường Mầm non công lập. Nhìn chung chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tốt, học sinh có hạnh kiểm và học lực yếu giảm. Tổ chức xét duyệt kết quả hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%, xét tốt nghiệp THCS đạt 99,7% (tăng 0,2%) và thi tốt nghiệp THPT đạt 99,38% (giảm 0,22%); xây dựng và đề nghị cấp thẩm quyền công nhận thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia được công nhận là 40 trường; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 05 tuổi giai đoạn 2011-2015.

+ Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh

Phong trào thi đua trong ngành văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh ngày càng phát triển, chất lượng hoạt động được nâng lên; triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân với các hoạt động trọng tâm như làm mới hệ thống tuyên truyền trực quan, tổ chức đêm văn nghệ đón giao thừa, tổ chức Lễ hội chợ Gò, Lễ hội Đua thuyền truyền thống trên sông Gò Bôi, Lễ hội Đô thị Nước mặn tại xã Phước Quang, Lễ hội Cầu ngư tại xã Phước Thuận; tổ chức thành công Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT huyện lần thứ VII và tuyên chọn vận động viên tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bình Định lần thứ VII- năm 2014. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được duy trì và triển khai thực hiện sâu rộng. Hoạt động truyền thanh từ huyện đến cơ sở và Trang thông tin điện tử của huyện được tăng cường, chất lượng nội dung, chương trình ngày càng nâng cao phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân.

+ Về Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Phong trào thi đua trong ngành Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp, có 100% trạm y tế có bác sĩ. Công tác phòng, chống dịch bệnh ở người được chú trọng, không có ổ dịch lớn xảy ra; trong 6 tháng đã thực hiện khám bệnh cho 158.811 lượt người; các hoạt động truyền thông về SKSS/KHHGD được duy trì thường xuyên, thực hiện việc cung cấp các biện pháp tránh thai cho 6.791 người, đạt 78,6% kế hoạch. Tổ chức Hội nghị biểu dương cộng tác viên dân số - KHHGD tiêu biểu năm 2014; triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGD đến vùng đông dân, có mức sinh cao và vùng khó khăn tại 13 xã, thị trấn ...

+ Về Lao động, thương binh và xã hội

Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công đúng theo quy định và tiếp nhận và cấp phát 600 tấn gạo cứu trợ đỡ lửa cho hộ nghèo, thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền 1.008.890 triệu đồng, cấp bảo hiểm y tế cho 4.274 người. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng, thực hiện Đề án tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014; thực hiện cho vay các đối tượng chính sách khác theo 8 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ 223.289 triệu

đồng, tăng 4,94% so với cùng kỳ; hỗ trợ khắc phục 189/199 hộ có nhà sập hoàn toàn. Tổ chức 02 đợt hiến máu tình nguyện thu về 514 đơn vị máu, đạt 60,5% KH tình giao.

3. Xây dựng chính quyền, quốc phòng, an ninh

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, củng cố nâng hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở ... Xây dựng Đề án chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn, ban hành quy trình xử lý đơn thư, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và nội dung tiếp nhận đúng theo quy định.

Công tác tiếp dân được cải tiến và mang lại hiệu quả tốt, hoạt động Tôn giáo trên địa bàn huyện được quản lý chặt chẽ. Tham mưu tốt cho UBND huyện ban hành văn bản pháp quy để chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được tăng cường, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí tiếp tục đẩy mạnh. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên và nhân dân được chú trọng, các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt và xây dựng các kế hoạch chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị TW Đảng khóa XI, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Đảng bộ huyện. Đã triển khai sâu rộng và thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ.

Các đoàn thể chính trị - xã hội đã đề ra nhiều chương trình công tác và phát động phong trào thi đua "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; cuộc vận động "Vì người nghèo", "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi"... đã đẩy lên phong trào đều khắp ở huyện nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014.

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

Kết quả khen thưởng năm 2013

1. Đang đề nghị UBND tỉnh và Trung ương khen cao

- Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III cho 02 cá nhân.
- Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân.

2. Đã được UBND tỉnh khen thưởng

- Tặng Cờ Thi đua xuất sắc UBND tỉnh cho 02 tập thể.
- Tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 09 tập thể.
- Tặng Bằng khen cho 03 tập thể.
- Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 05 cá nhân.
- Tặng Bằng khen cho 15 cá nhân.

3. UBND huyện khen thưởng

- Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 72 tập thể.
- Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 274 cá nhân.
- Tặng Giấy khen cho 55 tập thể và 216 cá nhân.

Kết quả khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014

- UBND huyện tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 18 cá nhân.
- + *Khen thưởng đột xuất*
- Tặng Giấy khen cho 60 tập thể và 82 cá nhân.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phương và nhân dân trong toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy những mặt thuận lợi triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra, nền kinh tế huyện nhà tiếp tục có sự tăng trưởng và phát triển.

Công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền pháp luật về thi đua khen thưởng đã được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở, đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ và nhân dân được nâng lên và phong trào thi đua yêu nước của huyện không ngừng phát triển, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

*** Những hạn chế, tồn tại**

Phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tuy có phát triển nhưng tiềm ẩn những nguy cơ thiếu ổn định do chịu sự tác động lớn về giá cả thị trường và tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn diễn biến khó lường như: vụ Hè Thu hạn thiếu nước tưới ở một số địa phương.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường ở một số địa phương, tuy đã được tăng cường nhưng vẫn còn bất cập, tình trạng khai thác tài nguyên lâm chiếm đất đai, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường vẫn còn bức xúc. Hoạt động của các HTX nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, HTX vận tải còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp, thu ngân sách một số địa phương chưa đạt yêu cầu.

Công tác tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua ở một số đơn vị còn hình thức, chậm đổi mới; các cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua khen thưởng.

V. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo và nhất là thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Quán triệt tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/02/2011 của Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng con người mới phát triển toàn diện, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo; lao động có năng suất cao trên tất cả các lĩnh vực, các ngành, các địa phương; tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của huyện, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung, mục tiêu thi đua cần tập trung vào việc khắc phục hậu quả thiên tai năm 2013, tháo gỡ khó khăn về vốn, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; phòng chống dịch bệnh; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất chất lượng tốt vào sản xuất. Tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới theo đề án đã phê duyệt; triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, chú trọng các công trình giao thông trọng điểm, các công trình văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Thực hiện tốt các chính sách văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của xã hội. Giữ vững quốc phòng, an ninh, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 mặt và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; khắc phục những hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương năm 2014 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đã đề ra.

3. Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua. Chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về thi đua yêu nước, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó cần chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; xây dựng, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích, dân chủ, công khai; chú trọng khen thưởng nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, người trực tiếp sản xuất và công tác.

4. Tổ chức các biện pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất. Tổ chức tổng kết khen thưởng năm 2014 đảm bảo đúng quy định về điều kiện tiêu chuẩn, thành tích thật sự tiêu biểu, có tác dụng động viên nêu gương.

5. Củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng và bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền; chỉ đạo, tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, rút kinh nghiệm và chỉ đạo phong trào thi đua có hiệu quả.

Nơi nhận :

- Sở Nội vụ (b/c);
- Trưởng Cụm thi đua (b/c);
- CT các PCT UBND huyện;
- Mặt trận và các đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT. *Duc*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

HỦ TỊCH



Nguyễn Đình Huệ

